



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕ ๙-๖๑๗๒

ข่าวจากหนังสือพิมพ์บ้านเมือง ฉบับประจำวันที ๑๒ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ หน้า ๑๔ มูลค่าข่าว ๖๖๓,๕๖๘.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



‘นิทรรศน์ พัสดรามารณ์ มหาราชินี’ พระเมตตาแม่แห่งแผ่นดิน ผ่านผืนผ้า....

การรถไฟฯชวนร่วมงานแม่แห่งประเทศไทย (ชฟม.) บริษัท
รถไฟกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BMTCL) บริษัท แมงคอก เมือง
เนห์วีร์คส์ จำกัด (BMM) และผู้สนับสนุน พร้อมร่วมใจกันจัดงาน
“นิทรรศน์ พัสดรามารณ์ มหาราชินี” เพื่อร่วมสืบทอดพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสที่ทรงเจริญ
พระชนมพรรษา 88 พรรษา ในปีนี้ โดยภายในงานนอกจากจะได้ชม
นิทรรศการภาพพระราชกรณียกิจด้านอนุรักษ์และพัฒนาผ้าไทยแล้ว
ยังส่งมอบผ้าไทยแก่หน่วยทหารแม่กองแผ่นดิน พร้อมร่วมชื่นชม
ความสามารถของแม่ไทย ชลประทานผ้าทอและผ้าไหมเมืองเชียงใหม่
ศิลปะผ้า และจากผ้าทะเลของไทย อาทิ อ.แม่ทอง ทองเจือ และ
อ.วีระธรรม ตระกูลเงินไทย ซึ่งการเสด็จขึ้นคอนเสิร์ตผ้าไหมมัดหมี่
การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปะผ้า อีกทั้งขอเชิญชวนร่วม
แต่งกายชุดไทยไปถ่ายทอดพระสิริภาพ โดยรอบครั้งนี้ จะขึ้นใน
ระหว่างวันที่ 10-23 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00-20.00 น.
ณ สถานีรถไฟ MRT ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
ภายในบริเวณสถานี มีทางเข้า-ทางออก ประตูหมายเลข 2
และ 3 (ทางออกเสฟลานาด)

นางทิพย์สุดา ยิมวิไล กรรมการผู้จัดการ บริษัท แมง
คอก เมืองเนห์วีร์คส์ จำกัด (BMM) กล่าวว่า การจัดงาน
“นิทรรศน์ พัสดรามารณ์ มหาราชินี” มีความพร้อมที่จะจัด
นิทรรศการอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อให้ประชาชนได้ติดเลงงโดยร่วมใจที่ร่วม
ชื่นชมภาพพระราชกรณียกิจอันงดงาม ตลอดองค์พระราชมารดาใน
ด้านอนุรักษ์และพัฒนาผ้าไทย รวมถึงการรวบรวมเรื่องราว และ
จัดโชว์ผ้าไทยอันอร่ามคุณค่าทางเรขาคณิต จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ
 อาทิ ผ้าไหมแพรวา ผ้าจกไหม ผ้าซิ่นเจ้า ผ้ายี่สิบและผ้ามัดหมี่

รวมทั้งผ้าพระราชทานอันเกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงพระราชทานไปแก่ผู้ถวาย
งาน ซึ่งผ้าพระราชทานส่วนหนึ่งไม่เคยจัดแสดงที่ไหนมาก่อน อาทิ ผ้า
ซิดไหมลายกระหนกหลวง หรือ ผ้าลายประแจเงิน ที่ได้รับยี่สิบพล
มาจากประเทศจีนและเป็นผ้าลายที่ละเอียดงดงามของ อ.แม่ทอง
ทองเจือ นอกจากนี้ยังมีผ้าทะเลของผู้เชี่ยวชาญและผู้สนใจเรื่องผ้า
ไทย มาร่วมแสดงอย่างคับคั่ง อาทิ ผ้าไหมยกทอง ของ
อ.วีระธรรม ตระกูลเงินไทย รวมทั้ง ผ้าตีนช่อของแม่ที่
สะท้อนปรัชญา ความเชื่อที่แฝงอยู่ในผ้าชิ้น จำนวน 4 ชิ้น
ของ มศ.ดร.กิตติภรณ์ นพอุดมพันธ์ ชุดผ้าไหมตีนช่อ สดุดี
ของนักออกแบบรุ่นใหม่ นางสาวจุลียา เปอโรน เป็นต้น

สำหรับการนำผ้าของนักแสดงมาจัดแสดง ทั้งนี้ได้รับความ
กรุณาจาก อ.แม่ทอง ทองเจือ ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทย
ได้นำผ้าไหมซิดที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้า





สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มาจัดแสดงด้วยกันทั้งหมด 3 ผืน ซึ่งผ้าแต่ละผืนล้วนเป็นผ้าทอมือที่มีลวดลายแตกต่างกันออกไป โดยเกิดจากน้ำพระราชหฤทัยของพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกคน ให้กลับมามีชีวิตชีวาและร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาของตัวเองที่กำลังจะเลือนหายไปตามกาลเวลา

อ.เผ่าทอง ทองเจือ เปิดเผยว่า “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงงานยังท้องถื่นทุรกันดารต่างๆ และทรงเล็งเห็นว่าประชาชนค่อนข้างลำบากและมีรายได้น้อย การทำการเกษตรนั้นได้เงินช้าแต่การทอผ้า 3-4 วัน ก็ได้รับเงินสดแล้ว อีกทั้งทรงเห็นว่าไม่มีใครสานต่องานทอผ้าของ ปู่ย่าตายาย พระองค์ท่านทรงสนับสนุนให้ชาวบ้านทอผ้าขึ้นอีกครั้ง ตลอดจนทรงพระราชทานเส้นไหมและเส้นด้ายให้กับประชาชน โดยพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการใส่ฉลองพระองค์ผ้าไทยและเมื่อมีการส่งเสริมให้มีการนุ่งผ้าไทย ก็มีการทอผ้าชนิดใหม่เป็นจำนวนมาก พระองค์ท่านจึงทรงมีพระเมตตาอุดหนุนพระราชทานผ้าชนิดใหม่ให้กับข้าราชการผู้ถวายงาน ซึ่งผมก็ได้รับผ้าชนิดใหม่พระราชทานนั้นมาตัดชุดใส่ในงานพระราชทานเลี้ยงและในวาระต่างๆ และบางส่วนก็เก็บไว้เป็นที่ระลึก”

อ.เผ่าทอง เล่าต่อว่า ผ้าที่นำมาจัดแสดงนั้นเป็น **ผ้าชนิดใหม่ กระบอกหลังจริง** โดยชื่ออย่างเป็นทางการในราชสำนักเรียกกันแต่ปัจจุบัน คนรู้จักกันดีในชื่อว่า **“ลายประแจเงิน”** ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศจีน เป็นชนิดที่ละเอียดมาก ออกกัคนไทยทุกคนได้ชมผ้าทอผืนนี้เป็นผ้าที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 10 ปีซ้อนจากการประกวดทอผ้าที่พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จังหวัดสกลนครด้วย

อ.เผ่าทอง ได้กล่าวถึงพระเมตตาอุดหนุนที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยว่า ทรงมีพระเมตตาเปี่ยมล้นกับพสกนิกร ทุกหมู่เหล่าอย่างมิได้ทรงเลือกชนชั้นวรรณะ หรือ เชื้อชาติ ศาสนา

ดังจะเห็นได้จากการมีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ตั้งอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงงานด้วยพระองค์เองทรงปฏิบัติพระราชภารกิจด้านผ้าไทยอยู่ทุกวัน ซึ่งพระองค์ท่านเปรียบเสมือนครูของนักทอผ้าไทยทุกคนทรงให้การบ้านเกี่ยวกับการทอผ้าแก่ชาวบ้าน และเสด็จฯ ตรวจการบ้านของพสกนิกรที่ทรงให้ไว้ด้วยพระองค์เองเช่นกัน

ส่วน **อ.วีรธรรม ตระกูลเงินไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไหมของเมืองไทย** ครั้งนี้ได้นำ **ผ้าไหมยกทอง** ซึ่งเป็นผ้าย้อม



มะเกลือปักไหมทอง ประดับเลื่อมทอง และปักแมลงทับ ผ้าผืนนี้มีความงดงามอยู่ที่มีการจัดองค์ประกอบลวดลายอันงดงามมาก ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากผ้าทรงสะพักของเจ้านายชั้นสูงในราชสำนักสยาม เป็นผ้าที่มีสิ่งเวี่ยนล้อมทอผ้า และชายผ้าทั้ง 2 ข้าง มีลายกรวยเชิงประดับอยู่ที่ลายกรวย เชิงทั้ง 2 ข้างผูกลายกนกเกล้าภาพตัวครุฑพยอม และครุฑอัด สลับแทรกกันไปตลอดหน้าผ้ากรวยเชิงไปเป็นส่วนสิ่งเวี่ยนหรือกรอบผ้าซึ่งประกอบด้วยลูกแม่ลาย และลูกขนาน แม่ลายผูกเป็นลายครุฑเท และครุฑอัด เคล้าลายกันขด คั่นด้วยลายพุ่มข้าวบิณฑ์ เป็นระยะ นอกจากนี้นยังนำ **ชุดไทย** ซึ่งเป็นเครื่องแต่งกายสำหรับสตรีบรรดาศักดิ์ในราชสำนักสมัยโบราณแต่งเต็มยศ คือ แบบ **“นุ่งยกหมัดตาด”** ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ มาจัดแสดงให้ทุกคนได้ชมกันตลอดระยะเวลาการจัดงาน

ขณะที่ **ผศ.ดร.กิตติกร โนนพุดมพันธ์ อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ** หนึ่งในผู้ค้นคว้าศึกษาและสะสมผ้าไทยมาถนัดกว่า 10 ปี ได้ทำ **ผ้าตีนผ้าของแม่** มา



ร่วมใจในนิทรรศการครั้งนี้ถึง 4 ผืน ทั้งจากจังหวัดสกลนคร จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดร้อยเอ็ด โดยแต่ละผืนจะมีความแตกต่างกันตามชาติพันธุ์ซึ่งชาวอีสานมีความเชื่อว่า **ต้นข้าวของแม่** เป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจ เมื่อภาคตัวไปจะเป็นสิริมงคลของชีวิต ทั้งนี้ผ้าแต่ละลายจะมีความเชื่อของแต่ละท้องถิ่นถูกบรรจุงักทอเข้าไปในผืนผ้าเรียงร้อยต่อกันไว้อย่างงดงาม

นอกจากนี้ภายในงานผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการ สามารถร่วมกิจกรรมต่างๆ อาทิ เขียนใบถวายพระพรแม่ของแผ่นดิน ชมการสาธิตขั้นตอนการทอผ้าไหมมัดหมี่ การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ และขอเชิญร่วมแต่งชุดไทยไปถ่ายรูปพร้อมนำกลับไปเป็นที่ระลึกโดยท่านจะได้รับภาพถ่ายฟรี (พิเศษเฉพาะวันแม่ และวันเสาร์-อาทิตย์ ตลอดงาน) โดยกิจกรรมในครั้งนี้ จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 10-23 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00-20.00 น. ณ สถานีรถไฟฟ้า MRT ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ภายในบริเวณสถานี ผังทางเข้า-ทางออก ประตูหมายเลข 2 และ 3 (ทางออกเอสพลานาด) จึงขอเชิญชวนลูกๆ พาคณแม่ ไปร่วมเทิดพระเกียรติ และเติมเต็มความสุขในช่วงเทศกาลวันแม่ปีนี้

คนเดินทาง/รายงาน

